

VŨ THƯ

Tập trung kiểm soát bệnh lùn sọc đen

Do chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, trừ nên đến thời điểm hiện tại huyện Vũ Thư đã cơ bản kiểm soát được bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa, không để lây lan ra diện rộng.



Nông dân tích cực thăm đồng, kiểm tra biểu hiện của bệnh lùn sọc đen.

Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn huyện ghi nhận có 4 xã xuất hiện biểu hiện của bệnh lùn sọc đen (LSD) trên lúa mùa gồm: Vũ Đoài, Vũ Văn, Vũ Vinh, Song Lãng. Tuy nhiên, mật độ xuất hiện của rầy lưng trắng chỉ từ 20 - 300 con/m², rải rác ở

một số danh, khóm lúa trên một số diện tích. Đến nay, huyện đã cơ bản khống chế được bệnh LSD, không để lây lan. Là một trong những địa phương được phát hiện sớm bệnh LSD, xã Song Lãng đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, trừ, chấp hành nghiêm lịch phun thuốc trừ rầy của huyện. Vụ mùa

này, xã gieo cấy hơn 400ha lúa ở cả 2 HTXNN Song Lãng và Đông Phú. Tuy nhiên, bệnh LSD xuất hiện chủ yếu và tập trung tại HTXNN Song Lãng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc HTXNN Song Lãng cho biết: Ngay sau khi phát hiện bệnh LSD, cán bộ HTX đã phối hợp với ngành Nông nghiệp trực tiếp xuống đồng kiểm tra,

lấy mẫu để phân tích. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện, trong đợt phun trừ rầy vừa qua (từ ngày 21 - 27/7), HTX đã đón đóc nông dân phun trừ rầy cho 100% diện tích lúa mùa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn vì thời tiết bất thuận do các đợt mưa lớn kéo dài song đến nay, toàn bộ diện tích lúa bị nhiễm LSD đã được khống chế và kiểm soát. Đối với những danh, khóm lúa bị bệnh LSD, HTX đã chỉ đạo nông dân nhanh chóng nhổ bỏ và phun thuốc phòng, trừ để tránh lây lan ra các diện tích lúa còn lại. HTX cũng tích cực tuyên truyền về diễn biến của bệnh LSD, đôn đốc nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện bệnh. Từ nay đến cuối vụ, HTX sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con phun trừ rầy và các đối tượng sâu bệnh khác, bảo đảm đạt năng suất vụ mùa thắng lợi. Hiện nay, hơn 7.900ha lúa mùa của huyện Vũ Thư đang trong giai đoạn đẻ nhánh, đẻ nhánh rõ và cuối đẻ nhánh. Để tập trung phòng, trừ sâu bệnh và ứng phó với bệnh LSD, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức phát

động nông dân đồng loạt phun trừ rầy từ ngày 21 - 27/7 trên 70% diện tích lúa mùa (trừ những diện tích lúa bị úng, cấy sau). Qua kiểm tra, tất cả các địa phương đều chấp hành nghiêm lịch phun trừ rầy của huyện, tuy nhiên công tác phun trừ rầy còn gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài.

So với các loại bệnh gây hại trên lúa thì LSD được xem là bệnh rất nguy hiểm, bệnh lây truyền từ cây chủ mang bệnh thông qua môi giới truyền bệnh là rầy lưng trắng. Chính vì vậy, dù được phát hiện với mật độ ít, lẻ tẻ nhưng nguy cơ tiềm ẩn và tiếp tục phát sinh bệnh rất cao. Huyện Vũ Thư yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng từ nay đến khi lúa trở để có những biện pháp ứng phó kịp thời với bệnh LSD. 4 địa phương

được phát hiện bệnh LSD cần khoanh vùng, dập dịch, không để bệnh tiếp tục lây lan. Những địa phương chưa xuất hiện biểu hiện của bệnh, nông dân cần thường xuyên thăm đồng, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Đối với những danh, khóm lúa có các biểu hiện cây thấp lùn, lá màu xanh đậm, ngắn, xoắn, rễ kém phát triển, nông dân cần tiến hành tiêu hủy ngay theo hướng dẫn của các ngành chuyên môn, tránh trường hợp cây lây nhiễm bệnh LSD sau khi nhổ bỏ vút lên bờ, mương máng mà phải vùi sâu xuống bùn hoặc rắc vôi bột khử trùng. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tổ chức cho các địa phương phun phòng, trừ rầy đợt 2, kết hợp với phun phòng bệnh đạo ôn từ ngày 24 - 28/8 trên toàn bộ diện tích lúa mùa.

THU TRANG



Nông dân tập trung phun thuốc trừ rầy.

Khó khăn trong khẳng định thương hiệu nông sản Việt tại Mỹ



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Ở thị trường Mỹ, nông sản Việt Nam còn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc khẳng định tên tuổi và thương hiệu.

Ngay cả những mặt hàng nông sản có chất lượng rất cao và được ưa chuộng nhiều khi cũng phải thâm nhập vào thị trường này qua đường vòng, tức là dưới cái tên của một quốc gia khác. Hoặc tệ hơn, bị quốc gia khác lấy mất thương hiệu.

Nước mắm Phan Thiết, Phú Quốc và nhiều loại nước mắm mang thương hiệu Việt được bày bán trong siêu thị Việt này. Nhưng nhìn kỹ, tất cả đều là sản phẩm của Hồng Kông hoặc Thái Lan. Một loạt mặt hàng chế biến từ nông sản khác trong siêu thị, từ hộp cà, lọ ớt, dù mang tên Việt nhưng cũng không phải được sản xuất tại Việt Nam. Người mua nhiều khi cũng chẳng để ý tới dòng chữ xuất xứ của sản phẩm.

Ông chủ siêu thị Việt giữa đất Mỹ cho biết, thực ra ông vẫn nhập hàng có thương hiệu và nguồn gốc thực sự từ Việt Nam. Nhưng thường nhiều sản phẩm "made in Vietnam" này không bán chạy bằng các sản phẩm tương tự cũng mang tên Việt nhưng có xuất xứ từ các nước khác.

Câu chuyện về những chai nước mắm Phan Thiết, Phú Quốc nhưng lại được sản xuất tại Thái Lan, Hồng Kông tại siêu thị đã phần nào cho thấy, nước mắm Việt Nam nói riêng và một số thương hiệu nông sản, chế phẩm nông sản khác của Việt Nam nói chung không phải là không được biết đến và ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Vì nếu không, các nhà sản xuất nước ngoài đã không lấy tên Việt Nam cho các sản phẩm của họ. Thế nhưng để các thương hiệu nông sản Việt thực sự được sản xuất tại Việt Nam đến được với thị trường Mỹ vẫn còn một chặng đường dài.

Doanh nghiệp Việt ít quan tâm đến việc thiết kế bao bì

(vtv.vn) Để hàng tiêu dùng Việt có chỗ đứng vững chắc, bên cạnh việc nâng cao chất lượng cũng cần đầu tư hơn nữa vào khâu đóng gói bao bì sản phẩm.

Thời gian qua, hàng hóa của Việt Nam đã được nâng lên nhiều về chất lượng nhưng để chiếm lĩnh được thị trường, cạnh tranh được với các sản phẩm cùng loại của nước ngoài thì khâu đóng gói, bao bì là vô cùng quan trọng.

Bên cạnh đó, hiện nay, tâm lý của nhiều người tiêu dùng không chỉ chọn những sản phẩm có chất lượng tốt mà còn có mẫu mã đẹp, bắt mắt. Tuy nhiên, có không ít doanh nghiệp trong nước hiện đang bỏ qua điều này.

Theo các chuyên gia, lý do các doanh nghiệp Việt Nam ít quan tâm đến mẫu mã, thiết kế bao bì là do chi phí đầu tư cao nên không dám đầu tư cải tiến hoặc thay đổi nhận diện thương hiệu.



Ảnh minh họa

ĐIỆN LỰC THÁI THỤY

Chủ động ứng phó mưa bão

Mùa mưa bão năm 2018 được dự báo có diễn biến phức tạp, khó lường. Để làm tốt công tác vận hành lưới điện ổn định và an toàn, ngay từ đầu mùa mưa bão năm nay, Điện lực Thái Thụy đã tích cực triển khai các phương án nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra.

Điện lực Thái Thụy hiện đang quản lý, vận hành cấp điện lưới trung thế cho 48 xã,

thị trấn huyện Thái Thụy với các cấp điện áp 35KV, 10KV; cấp điện bán lẻ cho 92.533 khách hàng trên

địa bàn huyện. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện

lực Thái Bình đường trục các lộ đường dây trung thế do đơn vị quản lý cơ bản được đầu tư cải tạo, nâng cấp kịp thời và hiện tại có thể chống chịu được bão cấp 12. Tuy nhiên, vẫn còn một số trục đường dây còn vị trí cột kém, võ chia cốt sắt, dây dẫn mục chưa được cải tạo, nâng cấp như: lộ 972E11.2 đoạn từ vị trí cột 78 - 97, nhánh Hồng Quỳnh lộ 971E11.2, nhánh Thái Tân 5 lộ 971TH, nhánh làng Sen lộ 971E11.2... Ngoài ra, do nguồn vốn hạn hẹp nên lưới điện tại các xã được Điện lực Thái Thụy tiếp nhận, quản lý mới cải tạo một phần và hiện có nhiều vị trí cột gãy hỏng, kém chưa được thay thế kịp thời. Trong đó, chỉ có hệ thống lưới điện hạ áp tại thị trấn Diêm Điện, các xã Thái Thượng, Thái Đô, Thụy Quỳnh, Thụy Văn, Thái Thọ có thể chịu được bão cấp 11 đến 12. Còn lại điện lưới hạ áp các xã khác do đơn vị mới tiếp nhận, quản lý hiện xuống cấp nhiều và có nguy cơ đe dọa sự cố trong mùa mưa bão năm nay. Bên cạnh đó, nhiều trạm biến áp tiêu thụ điện trên địa bàn do vận hành lâu năm kiến trúc đã bị xuống cấp chưa được sửa chữa, tu bổ có thể bị đổ

tường, vỡ mái khi có bão, lũ xảy ra.

Ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy cho biết: Với quan điểm phòng hơn chống, trước mùa mưa bão năm nay, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng mọi công tác ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai. Cụ thể về mặt tổ chức, đơn vị đã thành lập tiểu ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời thành lập tổ xung kích, tổ hậu cần, cung ứng. Đây là đội ngũ nòng cốt, tinh nhuệ, có kinh nghiệm và khả năng "xung trận" ứng phó với tình huống bão, lũ, thiên tai cấp bách. Trong tháng 5, đơn vị cũng tổ chức diễn tập xử lý các tình huống bão, lũ giả định theo phương án đã xây dựng nhằm tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng phó với thiên tai cho cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với mưa bão từ những năm trước đây, Điện lực Thái Thụy đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện để phát hiện những khuyết, đề xuất phương án xử lý kịp thời trên lưới điện cao áp, hạ áp tại các vị trí được quản lý. Đồng thời, tổ chức

phát quang hành lang lưới điện cao áp, hạ áp tại các địa phương nhằm hạn chế những sự cố lưới điện xảy ra trong mùa mưa bão. Đơn vị đã triển khai theo phương châm "4 tại chỗ" phân công nhân lực, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng đầy đủ, cũng như có kịch bản cấp cứu, khôi phục lưới điện trước và sau bão theo từng mức độ thiên tai.

Cũng theo ông Bùi Xuân Tuấn, để bảo đảm an toàn cho người, lưới điện và cấp điện phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện trong mùa mưa bão năm nay, Điện lực Thái Thụy đề nghị các cấp, ngành trong huyện cần tích cực phối hợp với ngành điện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn tới mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các hộ dân có cây trong và ngoài hành lang lưới điện có nguy cơ đề, đổ vào công trình điện phải chặt tỉa trước mùa mưa bão. Nghiêm cấm các hoạt động gây ảnh hưởng, đe dọa mất an toàn cho công trình điện lực như thả diều, các vật bay gần công trình lưới điện, đặc biệt trong thời điểm trước và sau bão...

TRẦN TUẤN



Người dân Thái Thụy phát quang cây cối trong hành lang lưới điện.

Anh Khuể giàu lên từ đất

Nhận thấy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thị trường tiêu thụ sẽ tăng giá trị trên cùng một diện tích canh tác, anh Bùi Văn Khuể, thôn An Nạp, xã An Châu (Đông Hưng) đã mạnh dạn chuyển toàn bộ diện tích cây lúa kém hiệu quả của gia đình về vùng chuyên màu, đầu tư trồng cây ăn quả, cây dược liệu. Với 2 mẫu chuyển đổi, tích tụ gia đình anh Khuể thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

giàu từ đất có vẻ xa vời. Nhưng từ khi xã thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng vùng chuyên màu, đặc biệt là cho phép bà con nông dân tích tụ ruộng đất, anh Khuể quyết chí bám đất làm giàu. Anh đã mạnh dạn thuê lại ruộng của những hộ không cấy, chuyển về vùng chuyên màu, quy vùng, làm tường rào bao quanh, trồng rau màu. Với cách làm này, anh Khuể dần biến ước mơ làm giàu từ đất của mình thành hiện thực.

Thời kỳ mới chuyển đổi năm 2013, anh Khuể quay vòng trồng ớt, bí xanh, cải dưa trên diện tích 2 mẫu. Anh Khuể cho biết: Lao động chỉ có hai vợ chồng nên trồng màu rất vất vả,

đình làng và hàng trăm cây mít, ổi, cam. Thanh long đã cho thu hoạch 3 năm nay, mít, táo, ổi, đình làng cho thu hoạch từ năm 2017. Anh Khuể không phải lo đầu ra cho sản phẩm nông sản của gia đình, thương lái đến tận vườn đặt cọc trước để mua bởi sản phẩm nông sản của anh thường có chất lượng cao, hướng đến sản phẩm sạch. Anh Khuể cho biết: Để thanh long sai quả, quả to, vỏ bóng, ngọt mát, tuyệt đối không để cây bị che ánh sáng mặt trời; làm trụ thấp, vững chãi; tỉa bỏ 2/3 cành già, cành sâu bệnh sau đợt thu hoạch quả hoặc ngay trước lúc thu đợt quả cuối cùng, khi cây đã cho quả ổn định, tỉa bỏ cành non mới mọc nhằm tập trung dinh dưỡng nuôi quả, bón phân hữu cơ đúng kỹ thuật, đúng đợt với lượng phù hợp. Với táo, sau trồng 20 - 30 ngày, tưới

nước phân pha loãng, sau đó bón thúc, hàng năm bón phân hữu cơ và bón đất vào gốc, trước khi cây ra hoa rộ bón phân, phun bón lá... Đặc biệt, dù hai vợ chồng phải thay nhau làm cỏ, chăm sóc cây nhưng anh Khuể tuyệt đối không dùng thuốc diệt cỏ để phun, hạn chế đến mức thấp nhất phun thuốc trừ sâu cho cây. Các năm trước, mỗi năm anh Khuể thu được 100 - 150 triệu đồng. Nhưng từ đầu năm đến nay, chỉ với cây ớt, bí xanh, 2 lúa thanh long anh Khuể đã thu được 100 triệu đồng. Anh cũng đang chuẩn bị xuất bản đình làng với giá 200.000 - 300.000 đồng/gốc. Thanh Long sẽ còn cho thu hoạch được 3 - 4 lứa quả nữa... Anh Khuể phấn khởi cho biết: Bây giờ tôi mới nhận ra một điều làm giàu từ đất không khó, quan trọng nhất là phải chọn được loại cây

trồng thích hợp với đồng đất, với nhu cầu thị trường, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Nhờ tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp tập trung, tôi đã thoát

nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, nuôi con cái ăn học.

Không chỉ làm giàu cho mình mà anh Khuể còn đem kinh nghiệm trồng rau, trồng cây ăn quả chia sẻ với bà con trong xóm cùng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu.

THU HIỀN



Anh Khuể chăm sóc vườn thanh long của gia đình.